

PCA เกาะกระแสดิจิทัลที่วีมาแรง นลท.แห่งองค์

คัก

เกาะกระแสดิจิทัลที่วีกันมาติดๆ กับหุ้นไอพีโอน้องใหม่อย่างบมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย หรือ PCA ผู้เชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิทัลทีวีแบบครบวงจรที่กำลังมาแรงแข่งทางโค้งเกาะกระแสเตรียมเป็นหุ้นไอพีโอยุคดิจิทัลกันเลยทีเดียว.... โดยงานนี้เปิดให้จองซื้อหุ้นได้ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2557 เสนอราคา IPO ที่ 2.80 บาท/หุ้น พร้อมให้ส่วนลดนักลงทุนถึง 24.39% เตรียมเข้าเทรดในกระดาน MAI วันที่ 23 มิถุนายน นี้ งานนี้ คุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร PCA เป็นปลื้ม เพราะแคว้นแรกกระแสตอบรับก็คึกคักสุดๆ แสดงว่านักลงทุนมองเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจยุคดิจิทัลที่วี มั่นใจธุรกิจมีความน่าสนใจ ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งจากประสบการณ์การทำงานในสายงานนี้กว่า 30 ปี....

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2537 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจให้บริการให้คำปรึกษา พัฒนา และออกแบบระบบการสื่อสาร สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่มีการพัฒนาจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก ได้แก่ การสื่อสารและโทรคมนาคม ดิจิทัลทีวี ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อแพลนเน็ตคอม และบริการของแพลนเน็ตคอม จากการบริหารของบริษัทฯ มีประสบการณ์ ความสามารถและมีความชำนาญในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ส่งผลทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็น CISCO, CODAN, THALES และ THOMSON รวมทั้งขยายสายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมโทรคมนาคมแบบครบวงจร ทั้งระบบการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Network) ระบบการสื่อสารแบบโครงข่ายสัญญาณ (Wired Network) ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) รวมทั้งระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิทัลทีวี (Broadcast / Digital TV) ด้วยความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ทำให้บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของบริษัท CODAN สำหรับภาคพื้นเอเชีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีอุปกรณ์ทดสอบและทีมงานที่มีความสามารถในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของผู้ผลิตชั้นนำอื่นๆ อีก อาทิเช่น GE และ COMTECH เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.planetcomm.com